

Số: 36 /TB-CADH

Định Hoá, ngày 09 tháng 01 năm 2024

V/v thông báo phương
thức thủ đoạn phạm tội

Kính gửi: - Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Định Hoá;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Định Hoá xuất hiện một số đối tượng mạo danh là Lãnh đạo UBND huyện Định Hoá, Lãnh đạo Công an huyện Định Hoá hoặc Lãnh đạo các Cơ quan, ban, ngành của tỉnh sử dụng các số điện thoại 0916231754; 0915319701; 0918176030 và 0945262507 gọi điện cho một số người là lãnh đạo cấp xã và cán bộ, nhân viên các ban, ngành hoặc người dân trên địa bàn huyện với nội dung đăng tải, nói xấu, chống phá Đảng, Nhà nước và một số thông tin sai sự thật lên trên các trang mạng xã hội và yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an xác định: Các đối tượng có khả năng sử dụng số điện thoại không chính chủ, sim rác với thủ đoạn là giả danh các đồng chí lãnh đạo Công an các cấp, lãnh đạo huyện để gọi điện cho lãnh đạo các xã, thị trấn hoặc người dân trên địa bàn huyện thông báo họ đang liên quan đến các vụ việc mà Công an đang xác minh. Từ tâm lý hoang mang, các đối tượng sẽ dẫn dắt bị hại làm theo các bước yêu cầu của đối tượng nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân có liên quan... tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, gây hoang mang, phiền phức cho người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Lãnh đạo huyện và lực lượng Công an. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng như trên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, Công an huyện Định Hoá đề nghị:

1. Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên và người dân về phương thức, thủ đoạn tương tự nhằm nâng cao cảnh giác khi bị các đối tượng lợi dụng.

2. Khi gặp trường hợp tương tự như trên tuyệt đối không được làm theo hướng dẫn của các đối tượng; không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng. Nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Công an huyện Định Hoá qua số điện thoại trực ban: 02083.878.323./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HS.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Thượng tá Phạm Ngọc Long